

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : [norsorpor.online@gmail.com](mailto:norsorpor.online@gmail.com)



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวัน .....หน้า 1

เกร็ดความรู้ภายใน .....หน้า 2

ประกาศ .....หน้า 2-4

## หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1455 ราคา 10.00 บาท

### “สุภรณ์” ชัด “วิสาร” เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน อย่าสร้างดราม่ากดดันนายกฯ

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.เชียงราย ได้ใช้มีดพกผลไม้ปาคนตนเองในสภา ว่า นายวิสาร อย่าดราม่ามากเกินไป เวทีสภาอันทรงเกียรติไม่ใช่เวทีมาเล่นละคร เพื่อโปรโมตตนเอง เป็นนักการเมืองอาวุโส เป็นถึงอดีตรัฐมนตรี ยังมาใช้พฤติกรรมที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนอย่างมาก และทำให้เสียภาพพจน์ต่อสภาอันทรงเกียรติ สมาชิกสภาฯกำลังประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหาทางออกความขัดแย้ง ท่านนายกฯรับฟังปัญหาของทุกฝ่าย ด้วยความตั้งใจและจริงใจ และรับฟังความเห็นของน้องๆ เด็กๆ ทุกคน ในขณะเดียวกัน ท่านนายกฯ ก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่เห็นตรงข้าม หรือเห็นต่างกับกลุ่มมือเบาะและฝ่ายค้านให้รอบด้านด้วย คนที่อยากให้นายกฯ อยู่ต่อ ยังมีมากมายในประเทศนี้ ไม่ใช่ นายวิสาร มาจะใช้พฤติกรรมที่ถือเป็นเชิงอย่างที่ไม่ดีมากดดันนายกฯ โดยไม่สนใจว่า ทุกฝ่ายกำลังถกเถียงหาทางออกร่วมกันและกำลังเดินไปด้วยดี ท่านนายกฯ ตั้งใจสนใจอยู่สภาทั้ง 2 วัน รับฟังเสียงสะท้อนทุกฝ่ายไม่เคยฟังใครมาอวย อย่างที่ นายวิสาร กล่าวหาพวกพ้องนายกฯ ยังไม่มีความผิดอะไรที่เป็นต้องลาออก ทั้งที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่และไม่เคยมีประวัติต่างพร้อเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ

“นายวิสาร เคยมีลูกพี่ตัวเองเป็นนายกฯ มีการทุจริตมากมายหลายโครงการ แม้แต่โกงกินบนหลังขนา ขนาต้องฆ่าตัวตายหลายคน ขวานาออกมาประท้วงขับไล่ นายกฯ ในสมัยนั้น ทำไม่เหตุการณ์วันนั้น นายวิสาร ไม่ลุกขึ้นออกมาขับไล่ให้ออกจากนายกฯ คนนั้นลาออกบ้าง ทำไมไม่เอามีดมาปาคนขับไล่ใส่ส่งนายกฯ ที่โกงขนาคนนั้นกลางสภาบ้าง หรือเพียงว่าถ้าเป็นฝ่ายตัวเองก็แกล้งหลับหูหลับตาอย่างนั้นซะไหม ไม่เคยมีความคิดเอาสมองตัวเองมาขึ้นเคียงข้างขนาที่ถูกโกงจากโครงการรับจำนำข้าว จนขนาต้องสิ้นเนื้อประดาตัว นายวิสาร แกล้งโง่ หรือสติเลอะเลือนหรือเปล่า จึงจำเหตุการณ์ในวันที่พรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาลไม่ได้ นายวิสารเองก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนั้นด้วยมิใช่หรือ ทำไมจึงไม่แสดงดราม่าเหมือนวันนี้บ้าง” นายสุภรณ์ กล่าว

### “สิระ” ผิดหวัง “วิสาร” โชว์กรีดแขนกลางสภา ทำสภา

#### เสียหายพร้อมเอาผิดพกอาวุช

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กรีดแขนตัวเองระหว่างการอภิปราย ว่า ตนมีความรู้สึกเสียใจที่ ส.ส.คนนี้ได้กระทำในที่ประชุมอันทรงเกียรติ และพูดจาให้ร้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ตนเห็นท่านมาตั้งแต่ปี 2529 วันนี้รู้สึกผิดหวัง และเสียใจกับการกระทำของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันนี้ท่านได้ทำความเสียหายกับสภาอย่างมาก ไม่คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้จะพออาวุชมีดเข้ามาทำเรื่องในห้องประชุมที่มาจากภานีประชาชน วันนี้เรามาหาทางออกประเทศ ไม่ใช่มาถกความวุ่นวายและทำผิดกฎหมาย ทำให้เหตุการณ์บานปลาย การประชุม 2 วันที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย แต่ ส.ส.คนนี้ก็กลับทำผิดกฎหมาย

“ท่านต้องการอะไร ต้องการให้ประเทศไปไม่ได้ใช่หรือไม่ ผมไม่สงสารสมน้ำหน้าด้วยครับ มาเล่นละคร อย่างนี้ในห้องประชุมรัฐสภาได้อย่างไร ท่านควรกลับไปคิดและทบทวนว่าทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองขนาดไหน ทำความเสียหายให้สถาบันนิติบัญญัติ และขอให้สังคมและประชาชนทั่วประเทศตัดสิน และขอให้ประชาชนเชียงรายที่เลือก ส.ส.คนนี้เข้ามา ดูไว้ว่าเลือกมาเป็นตัวแทนของท่านได้อย่างไร จากนั้นก็ต้องมาดำเนินคดีกับ ส.ส.คนนี้ ในข้อหาพกอาวุชเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภา” นายสิระ กล่าว

### “ดอน” ชี้ความเห็นนักวิชาการข้าหลวงใหญ่ต่อเหตุชุมนุมด้าน รบ.เป็นความเห็นเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ถูกอ้างมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวไม่ถูกมองรุนแรง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รว.ต่างประเทศ ชี้แจงในที่รัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไป ของการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะการชุมนุมประท้วงรัฐบาลนั้น หลายประเทศจับตามอง โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศและภาคธุรกิจต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ต.ค.มีการอ้างอิงถึงความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ 3 คนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (OHCHR) ของชี้แจงว่า เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถูกอ้างมาทำงานเพื่อไปตรวจความเคลื่อนไหวต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ แต่เมื่อพูดของเราที่เจเนวา ได้พูดคุยกับผู้อำนวยความสะดวกใหญ่ พบว่า เขาได้รับทราบถึงการดำเนินการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากให้รับทราบ

“ขณะเดียวกัน มุมของเอ็นจีโอ เช่น แอมเนสตี้ ฮิวแมนไรท์วอตช์ กลุ่มเหล่านี้ออกมาเป็นประจำอยู่แล้ว อะไรที่ผิดปกติจากกิจกรรมประจำวันก็เป็นเรื่องที่เขาไปเขียนเป็นรายงาน ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเขา แต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย คือ ภาครัฐของแต่ละประเทศไม่เคยมีสเตทเมนต์ออกมา เพราะเขาถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับการคลี่คลายและอยู่ในกรอบสากล ทำให้มีเพียงการติดตามเท่านั้น โดยไม่มีการแสดงออกของภาครัฐต่างประเทศในลักษณะถ้อยแถลง ยกเว้นกรณีของประเทศออสเตรเลียที่ออกมาเตือนพลเมืองตัวเองให้มีความระมัดระวังในการเดินทาง หลายท่านอาจบอกว่า วันที่ 16 ต.ค.ผิดปกติและรุนแรงหรือไม่ แต่ในสายตาหลายประเทศคิดว่าไม่ใช่ เพราะในบ้านเขามันไปยิ่งกว่านั้นเยอะแยะ ดังนั้น เขาก็รับรู้เรื่องนี้อยู่” นายดอน กล่าว

## มูมกษั

### แหล่งเงินได้

อาสาสมัครชาวต่างประเทศเข้ามาสอนภาษาจีนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและตำราในการสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิของต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย อาสาสมัครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/6631 ลว. 14 ก.ค. 2547)

กรณีบริษัทไทยส่งพนักงานไปปฏิบัติงานในประเทศฟิลิปปินส์โดยได้จ่ายเงินได้ให้พนักงาน และพนักงานได้นำไปรวมคำนวณและชำระภาษีเงินได้ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้ว รวมทั้งนำมารวมคำนวณและชำระภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วย หากพนักงานดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีอากรในประเทศไทยตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยและฟิลิปปินส์และการเสียภาษีเงินได้ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น เป็นการเสียภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาฯ พนักงานมีสิทธินำภาษีเงินได้ที่ได้ชำระในประเทศฟิลิปปินส์ มาเครดิตภาษีในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันได้ แต่เครดิตภาษีดังกล่าว จะต้องไม่เกินจำนวนภาษีเงินได้ไทยส่วนที่ได้คำนวณไว้ก่อนที่จะให้เครดิตตามจำนวนที่เหมาะสมกับเงินได้รายการนั้น

(กค 0706/7556 ลว. 11 ส.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท สยาม ฟราแกรนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

22 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ฟราแกรนซ์ เซนเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 109,111 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมควงตราของบริษัท

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



นางสาวชาวลักษณ์ ศรีโอภาส

กรรมการ



นางสาวนงนุช แนวน้อย

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท สตาร์ เฟรชฟู้ด จำกัด

26 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ บ้านเลขที่ 30/8 ตึกมนตรีปรังค์ ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรัชญา กง)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ